



ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง กำหนดวันคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยเลื่อนวันสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พ้นไปนั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน มีจำนวนลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้กรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จึงขอประกาศ กำหนดวันคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก

๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ดังนี้

- ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
- ๓) ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังจากที่ ศบร. ได้เรียกถึงลำดับที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
- ๔) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
- ๕) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

กำหนดประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก
และทางเว็บไซต์ gps.dlt.go.th , <http://apps.dlt.go.th/hr> และ www.dlt.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอนุทิน นุตาลัย)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ
แนบท้ายประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน ๕ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๓๐๐๑	นางสาว	อัฐิภิญญา	ยางตลาด
๒	๓๐๐๒	นาย	พันธวิทย์	เลี้ยงผา
๓	๓๐๐๓	นาย	อนุชิต	ดาศรี
๔	๓๐๐๔	นาย	สรภัส	ไตรเหมาะ
๕	๓๐๐๕	นางสาว	ชุติกานุจน์	วนะสิทธิ์